

Tinh hoa quê lúa xây miền cực Bắc

Hà Giang, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc đến nay vẫn là một trong những địa phương đặc biệt khó khăn. Cách đây nhiều thập kỷ, khó khăn ấy còn lớn gấp bội. Vậy mà đã có biết bao thế hệ người con Thái Bình - nơi mệnh danh “vua lúa lớn nhất miền Bắc” không ngại gian khổ, sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Đảng, Nhà nước lên Hà Giang lập nghiệp. Trong trái tim họ không chỉ có “quê hương là chùm khế ngọt” mà còn đau đáu một lòng góp công sức, trí tuệ xây dựng miền cực Bắc vững mạnh.

Kỳ 1: Tinh yêu Hà Giang đơm hoa từ mưa bom bão đạn

“Người Hà Giang sống tình cảm, chịu thương, chịu khó. Nhưng ngược lại, Hà Giang có xuất phát điểm tương đối thấp về điều kiện phát triển kinh tế - xã hội; do đặc thù của một tỉnh miền núi biên giới đặc biệt khó khăn, có đồng đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống, lại là địa phương sau cùng của cả nước thoát khỏi chiến tranh với dư âm tàn phá nặng nề. Chính vì vậy, tôi nguyện gấn bó, đem hết khả năng của mình để cống hiến xây dựng Hà Giang phát triển” - anh Phạm Đình Kiên trả lời.



Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang Phạm Đình Kiên (người đứng) cùng cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy trao đổi nghiệp vụ.

nhiều cương vị công tác, như: Trợ lý tác chiến (Bộ CHQS tỉnh Hà Giang), Trưởng phòng Cơ sở và Quản lý đảng viên (Ban Tổ chức Tỉnh ủy), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Yên Minh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Giang... Trong đó, với vai trò Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang, được phân công trực tiếp phụ trách chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội của Đảng bộ tỉnh, anh Kiên đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đánh giá cao về cơ sở lý luận và giá trị thực tiễn. Điển hình như sáng kiến “Đổi mới phương pháp xử lý văn bản đi, đến trên mạng nội bộ của Đảng giúp phân nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy và Thường trực cấp ủy tỉnh”; “Quy trình xử lý văn bản khép kín trên phần mềm hệ thống thông tin điện tử hành tác nghiệp các cơ quan Đảng của Tỉnh ủy, nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy tỉnh”; sáng kiến “Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng về nâng cao chất lượng, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo trên địa bàn tỉnh”... Đặc biệt, sáng kiến “Tham mưu xây dựng giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công

11, Trung đoàn 457 (Sư đoàn 313) bảo vệ mặt trận biên giới Vị Xuyên. Trong quân ngũ, từng giữ vai trò Trung đội trưởng, Đại đội trưởng, Thiếu tá Phạm Đình Kiên không chỉ trực tiếp cầm súng chiến đấu mà còn thể hiện tài quân sự trong chỉ huy tác chiến. Chính điều đó đã góp phần quan trọng cùng đồng đội, đồng bào Hà Giang giành lại vẹn toàn chủ quyền biên giới; để đất đai biên cương thay tiếng súng bằng khúc hát khai hoàn trong công cuộc xây dựng Hà Giang trở thành thành trì vững

manh của Tổ quốc nơi địa đầu cực Bắc. “Suốt 6 năm “nằm gai nếm mật”, đấu tranh bảo vệ mặt trận biên giới Vị Xuyên trước sự xâm lược của ngoại quốc tạo cho tôi tình cảm gấn bó với mảnh đất này” - anh Phạm Đình Kiên trải lòng. Ngay sau khi dãi dật biên cương yên tiếng súng, anh Kiên đã phát huy trí tuệ của mình để làm tròn nhiệm vụ chính trị được giao. Trước khi trở thành Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Giang, anh từng trải qua rất

THỤY PHÚC Làm theo lời Bác

Sinh thời, Bác Hồ đã từng dạy: “Đề trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Thực hiện lời dạy của Người, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thụy Phúc (Thái Thụy) đã đoàn kết, huy động công sức, trí tuệ của các tầng lớp nhân dân để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) nâng cao. Về Thụy Phúc hôm nay, đi trên những con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, hai bên là những dãy nhà cao tầng mọi người mới cảm nhận hết sự thay đổi của quê hương cũng như cuộc sống của người dân nơi đây. 10 năm trước, Thụy Phúc vẫn còn là một trong những xã nội đồng, khó khăn của huyện Thái Thụy. Tuy nhiên, sau 10 năm thực hiện xây dựng NTM (giai đoạn 2010 - 2020), Thụy Phúc đã đạt những kết quả nổi bật, kinh tế - xã hội có bước phát triển tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc. Đạt được kết quả đó là nhờ xã đã huy động được nguồn lực lớn từ nhân

dân. Từ năm 2010 đến năm 2013, xã đã huy động hơn 60 tỷ đồng từ sự đóng góp, ủng hộ của nhân dân, con em xa quê, doanh nghiệp để xây dựng Thụy Phúc đạt chuẩn NTM. Thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao từ năm 2018 - 2019 Thụy Phúc tiếp tục huy động nguồn lực từ nhân dân để đến tháng 7/2019 đã hoàn thành 11 tiêu chí NTM nâng cao. Thụy Phúc hiện đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trở thành xã NTM nâng cao đầu tiên của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Trường Ca, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là xây dựng NTM nâng cao, Thụy Phúc luôn gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Đảng ủy xã tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch học tập trong Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ MTTQ và các đoàn thể. Hàng năm, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với



Nông dân xã Thụy Phúc chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao.

nhiệm vụ cụ thể học tập và làm theo Bác. Thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Thụy Phúc có trên 92% đảng viên và 81% cán bộ MTTQ và các đoàn thể tham gia học tập. Các chi bộ tổ chức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề, tập trung thảo luận, tọa đàm các nội dung học tập, làm theo Bác. 100% đảng viên viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo Bác. Đảng viên các chi bộ thôn được phân công nhiệm vụ gắn với trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa, tổ dân cư tự quản. Cán bộ, giáo viên trong các nhà trường gắn với thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương

dung cụ thể trong triển khai xây dựng NTM nâng cao đã khắc phục được tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào cấp trên. Làm tốt công tác tuyên truyền về xây dựng NTM nâng cao, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai, minh bạch, vận dụng và làm theo công tác dân vận, phát huy được tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Trường Ca cho biết thêm: Từ kết quả thực hiện Chỉ thị số 05, địa phương rút ra được một số kinh nghiệm để triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo Bác tại cơ sở. Trước hết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, cấp ủy các tổ chức đảng phải quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện chuyên đề gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và các giải pháp học tập chuyên đề phù hợp với đặc điểm thực tế địa phương, không đặt ra nhiều vấn đề dân trí, thiếu tính thuyết phục, không sát thực. Phân công trách nhiệm cho cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể gắn với giao nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao... **TRẦN TUẤN**

Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trộm cắp tài sản

Để đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, từ đầu năm đến nay, công an các đơn vị, địa phương đã cử trình sát nắm chắc địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương, làm tốt công tác phòng ngừa cũng như đấu tranh, ngăn chặn; qua đó triệt xóa hàng chục ổ nhóm, bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an huyện Tiên Hải đã lập chuyên án đấu tranh. Qua thu thập chứng cứ, từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 24/5/2019, Công an huyện Tiên Hải đã kiểm tra tại nhà Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1976, trú tại thôn Vĩnh Trà, xã Nam Trung, huyện Tiên Hải phát hiện Tuấn có nhiều biểu hiện nghi vấn, không xuất trình được giấy tờ một số xe mô tô tại nhà. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Tuấn đã khai nhận từ tháng 3/2019 đến tháng 5/2019, Tuấn và Trần Văn Thắng, sinh năm 1994, trú tại thôn Hợp Thành, xã Nam Trung, huyện Tiên Hải đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn

huyện Tiên Hải. Với thủ đoạn lợi dụng sơ hở, mắt cảnh gác của quần chúng nhân dân, đối tượng dùng van phá khóa để trộm xe. Số tài sản trộm cắp được các đối tượng mang bán để lấy tiền tiêu xài, sử dụng ma túy. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ 13 gói ma túy đá, 6 xe máy do chúng trộm cắp được cùng nhiều biển số xe máy của các tỉnh khác nhau, 5 van phá khóa. Khoảng tháng 5/2019, liên tiếp tại các đình, chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ bị kẻ gian bẻ khóa đột nhập lấy trộm đồ thờ cúng. Trước tình trạng trên, Công an huyện Quỳnh Phụ đã lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, ngày 16/7/2019,



Công an huyện Tiên Hải thu tang vật vụ trộm cắp.

Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện Nguyễn Văn Ca, sinh năm 1989, trú tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương là đối tượng gây ra các vụ trộm trên. Điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Văn Ca khai nhận với thủ đoạn lợi dụng sơ hở của người dân đi cây cưa, bẻ khóa trộm cắp tài sản và đồ lễ cúng tại các chùa Văn Linh, Thiên Phúc, Lương Phúc, Tư

Cung ứng đủ, kịp thời thuốc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

(chinhphu.vn) Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc trên toàn quốc yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết. Cục Quản lý Dược cho biết, dung dịch cao phân tử (dextran 40 hoặc 70, hydroxyethyl starch 200.000 dalton) được chỉ định dùng chống sốc trên bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue nặng. Cục Quản lý Dược nhận được thông tin về nguy cơ thiếu dung dịch cao phân tử tại một số tỉnh phía Nam nếu tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.



Hiện có 6 thuốc là dung dịch cao phân tử có chứa hydroxyethyl starch (HES) có giải độc ký lưu hành thông tin tại Việt Nam. Theo quy định tại Luật Dược, tất cả các thuốc này được nhập khẩu theo nhu cầu của đơn vị mà không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu. Để đảm bảo cung ứng đủ và kịp thời thuốc phục vụ phòng và điều trị bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị nhập khẩu thuốc chủ động liên hệ với các cơ sở cung cấp thuốc, tìm kiếm nguồn cung dung dịch cao phân tử để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, cung ứng đủ thuốc ngay khi nhận được đặt hàng của các cơ sở khám chữa bệnh. Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn liên hệ với các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu thuốc để chủ động lập dự trữ, thực hiện việc mua sắm, bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh. Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ chủ động liên hệ với các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu thuốc để chủ động lập dự trữ, thực hiện việc mua sắm, bảo đảm đủ thuốc đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh.

Robot giao hàng tại Nhật Bản

(chinhphu.vn) Sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của thương mại điện tử cùng với tình trạng thiếu hụt lao động trong xã hội đang già hóa ở Nhật Bản đã thúc đẩy các hãng công nghệ cho ra đời một loại robot tự hành mới có nhiệm vụ giao hàng đến tận nhà cho khách hàng.



Công ty ZMP Inc, có trụ sở tại Tokyo đã vận hành thử nghiệm các dịch vụ giao hàng bằng robot trong khuôn viên các trường đại học và nhiều nơi khác ở Nhật Bản. Bên cạnh khả năng vận chuyển tới 50kg hàng hóa và di chuyển với tốc độ 60km/h, robot giao hàng có tên CarriRo Deli của ZMP có trang bị cảm biến định vị và có thể giao tiếp với những cụm từ ngắn như “xin chào” và “cảm ơn”. Robot có mắt đi phát quang (LED), một tính năng chính giúp robot giống như người thật, từ đó tương tác hiệu quả hơn với con người. Tuy nhiên, những hạn chế về mặt pháp lý đang cản trở các nhà sản xuất robot của Nhật Bản đi theo xu hướng trên, khi họ không thể triển khai robot giao hàng tự hành trên đường phố công cộng vì các công nghệ này không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật giao thông ở Nhật Bản.

trình sát tuần tra, mặt phục trên địa bàn. Khoảng 2 giờ ngày 22/8/2019, tại khu vực số 35, phường Kỳ Bá, các trình sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Thái Bình phát hiện hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính, sau đó mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên Phạm Hà Diệu và Hà Văn Vinh, bọn chúng đang rủ nhau đi lang thang, tìm nhà dân nào sơ hở sẽ đột nhập trộm tài sản. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 7/8/2019, Phạm Hà Diệu đi bộ lang thang tại khu vực tại đình ch thuộc tổ 13, phường Kỳ Bá, thấy nhà anh P.B.K của ban công tầng 2 12 quả chường đồng đối tượng đã trộm cắp tại các đình, chùa trên địa bàn.

Gần đây, trên địa bàn thành phố Thái Bình, nhiều gia đình bị đột nhập vào nhà lấy tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo ngại trong nhân dân. Công an thành phố Thái Bình đã chỉ đạo